
Þriðji fundur skólaráðs Öldutúnsskóla skólaárið 2023 - 2024 
haldinn 07.02.2024 
 
Fundarstjóri: Valdimar Víðisson, skólastjóri. 
Fundaritari: Margrét Sverrisdóttir. 
Mættir:  
Stjórnendur: Margrét Sverrisdóttir og Valdimar Víðisson. 
Fulltrúar foreldra: Pétur Markan og Ragnar Guðmundsson. 
Fulltrúar starfsmanna: Anna Sveinsdóttir, Ásdís Reykdal Jónsdóttir og Sigurður Ben 
Guðmundsson.  
Fulltrú grenndarsamfélagsins: Snædís Ögn Flosadóttir. 
Fulltrúar nemenda: Karen Ó. Guðjónsdóttir og Embla G. Arnarsdóttir. 
 

1. Kynning á starfsemi nemendafélagsins. Fulltrúar í stjórn nemendafélagsins fóru yfir 
helstu hlutverk og verkefni. 

a. Fundur vikulega,  
b. Fulltrúar í hverjum árgangi 
c. 10.bekkur með fleiri fulltrúa, en aðrir árgangar með færri fulltrúa.  
d. Fulltrúar úr 10. bekk voru teknir í viðtöl af Birgittu og Tinnu.  
e. Grunnskólahátíðin er í kvöld, 7. feb.  
f. Árshátið – í apríl. Eftir páska.  
g. Miðnæturopnun – fljótlega. Verður opnað til kl. ca 2. Búið að leigja 

hoppukastala.  
h. Áætlað að hafa 10. Bekkjarball fyrir alla nem. í 10. bekk í Hfj.  

2. Fundaröð með foreldrum. Kynning á niðurstöðum Rannsóknar og greiningar. 
a. Fundirnir byrja í næstu viku.  
b. Fundað verður með hverjum árgangi fyrir sig.  
c. Farið yfir helstu lykiltölur.  
d. Skúli á netöryggisskólanum – fundur með starfsfólki í gær. Næst er áætlað sé 

fundur með nemendum.  
3. Brúin. Kynning á verkferlum. Aðstoðarskólastjóri fór yfir helstu verkferla. 

a. Kynnt lauslega.  
b. Rætt um mikilvægi þess að kynna starf Brúarinnar fyrir foreldrum.  

4. Staða starfsmannamála. Mönnun og afleysingar. Skólastjóri fór yfir stöðuna í dag og 
hvernig þetta hefur verið í vetur. 

a. Nokkuð góð mönnun. Ekki mikið um veikindi, þó að það sé alltaf eitthvað.  
5. Önnur mál. 

a. Umgengnismál.  
i. Hvernig getur stjórn nemendaráðs komið að umgengnismáluum.  

ii. VV talar við nemendur um umgengni.  
iii. Lýðræðisþingið – hvenær á að vinna úr umræðupunktunum.  

b. Stjórn foreldrafélagsins fái kynningu um Skólapúlsinn og Rannsókn og 
greiningu.  

c. Málþing um PISA fyrir foreldra.  
d. Öskudagur – skipulag í samstarf við foreldrafélagið dagskrá fyrir næsta ár.  
e. Bekkjartenglafundur á dagskrá á næstunni.  



6. Húsnæðismál. Gengið um skólann. Umsjónarmaður fasteigna fór með skólaráði um 
skólann og sýndi það sem búið er að gera og það sem þarf að gera. 

a. Skipta á um dúka í stofu 26 og 24 í D álmu 
b. Laga tvö klósett í B álmu 
c. Skipta um hurðir í B – álmu.  
d. Bæta loftræstingunua í B- álmu 
e. Skipta í Led lýsingu.  
f. Framkvæmdir í Selinu.  

 
 

Fundi slitið klukkan 14:30 
Margrét Sverrisdóttir 


